

*กรอกข้อมูลเฉพาะช่อง
ชาวเท่านั้น*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

29

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

45

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2563

ผู้บันทึกข้อมูล

นางสัญญาบัตร วงษ์คำ

วันที่ส่งรายงาน

20 ส.ค. 63

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ด้วยย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
1	นายสามารถ รังผึ้ง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	5	ไม่มี	มี	2
2	นางสัญญาบัตร วงษ์คำ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
3	นางสาววนิดา น่วมเกิด	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
4	นางศิวานู สุวรรณบาง	เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
5	นางสาวนฤมล แก้วเขียว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ข้าราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
6	นางสุวิจิ เถลิงศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
7	นายภาณุพงษ์ อ่อนอุ้น	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
8	นางนราพร นาเอก	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
9	นางสาวอาทิตย์ยา สนธิรักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การจัดทำแผนปฏิบัติงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
10	นางสาวอารัมภีร์ อุทาน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
11	นางน้ำทิพย์ อินทร์เทียม	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
12	ว่าที่ร้อยตรีพิศธร กิจสมสาสตร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
13	นางสาวศิวพร เล้าประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
14	นายธัญพิสิษฐ์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
15	นายทวีโชค ละม้ายศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
16	นายกลวัชร มูลแก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
17	นายสุพจน์ อังสัจจะพงษ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	เศรษฐกิจพอเพียง	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
18	นายจักร ฤาษีประสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
19	นายสากล อินทสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
20	นายธนีสร สุวรรณบาง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
21	นายอุกฤษฏ์ ประเสริฐผล	ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์	ข้าราชการ	การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
22	นายพิงพบ ดวงรัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
23	นายจินดา พิมพ์โคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
24	นายยงยุทธ ลีควงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
25	นายประจวบ สุขสำราญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
26	นายสมศักดิ์ เกษมณี	ปลุสสัตว์อำเภอโคกพระ	ข้าราชการ	นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
27	นายประดิษฐ์ เกษสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การบริการเป็นเลิศ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
28	นายคมสัน อินทร์เทียม	รักษาการปลุสสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
29	นายฤทธิชัย คุ่มอะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
30	นายศาสตรา มาลัย	ปลุสสัตว์อำเภอชุมแสง	ข้าราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
31	นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
32	นางวาสนา เพ็ญนวนสิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การคิดเชิงสังเคราะห์	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
33	นางสาวมะลิ เพชรภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
34	นายคชาวุธ ทะหล้า	ปลุสสัตว์อำเภอหนองบัว	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
35	นางสาวเกตุกนก รุ่งสันเทียะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	5	ไม่มี	มี	2
36	นายชัยวัฒน์ พิสิก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
37	นายวุฒิพร วรรณแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
38	นางสาวพุทธชาติ คาคสนิท	รักษาการปลุสสัตว์อำเภอพยุหะคีรี	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
39	นางสาวสมพร พุ่มกระโชค	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
40	นายอำพล เสือป่า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
41	นายโชตินรินทร์ อิศระภาพตระกูล	ปลุสสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย	ข้าราชการ	ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
42	นางสาวณภัทรวรรณ สัมอินทร์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63				2
43	นายปรีชา ปรีนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
44	นางอัจฉราพร บัณฑิต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความเชื่อมั่นในตนเอง	ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
45	นางอนุกุล เพ็ญวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
46	นายสมศักดิ์ เคหะวัฒน์กานนท์	ปศุสัตว์อำเภอตากาลี	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
47	นางสาวเบญจมาศ แสงเพ็ง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
48	นายรชต ชัยศรีชุตติชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
49	นายภูษิต ชูเชิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
50	นายบุญยืน ผ่องจะบก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
51	นายพัชรินทร์ สุภาชัย	ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี	ข้าราชการ	การทำข้อตกลง	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
52	นายโยธิน ปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
53	นายวีรวัฒน์ วงศ์ไฉนไพโร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
54	นายอรุณ ดันติวิภาวิน	ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก	ข้าราชการ	ภาษาลาว	ภาษา	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
55	นายนิติติล พูลเพิ่ม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ภาษาลาว	ภาษา	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
56	นายดำรงศักดิ์ โพพินิจ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ภาษาลาว	ภาษา	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
57	นางรัตติการณ์ เงินสว่าง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ภาษาลาว	ภาษา	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
58	นายสุรวัฒน์ สืบสกุล	ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
59	นายชาคริต พ่วงวงศ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
60	นายพิชิตพงษ์ ทองบำรุง	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
61	นายเศกสันต์ ทองกลัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
62	นายประทีป ยศสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
63	นางมณฑา กลั่นสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
64	นายคมสันต์ โกทัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
65	นายภูษิตย์ คณะณีย์	ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว	ข้าราชการ	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
66	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ผลจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
67	ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ พวงสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
68	นายชาญวุฒิ จันทร์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
69	นายสมบัติ พวงมาลี	ปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
70	นางสาวธัญญรัตน์ บุคดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
71	นายอนุวัฒน์ บุญประเสริฐ	รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่เงิน	ข้าราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
72	นายฉัตรชัย ไชยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สน.ปศจ.นว.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
73	นายภวัต ปานเจริญ	รักษาการปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง	ข้าราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
74	ว่าที่ร้อยตรีผดุงเกียรติ เพชรจินตาสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ก.ค.63	3	ไม่มี	มี	2
75	นายสามารถ รังผึ้ง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม 4.0	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
76	นางสัญญาบัตร วงษ์คำ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 4.0		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
77	นางสาววนิดา น่วมเกิด	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	จิตอาสาพัฒนาสังคม		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
78	นางสาวพุทธชาติ คาดสนิท	รักษาการปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี	ข้าราชการ	จิตอาสาบริการ		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
79	นางสาวสมพร พุ่มกระโชค	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	จิตอาสาบริการ		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
80	นายอำพล เสือป่า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	จิตอาสาบริการ		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
81	นายสมบัติ พวงมาลี	ปศุสัตว์อำเภอแม่वंก	ข้าราชการ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
82	นางสาวธัญญรัตน์ บุคดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ระบบพิทักษ์คุณธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
83	นายสมศักดิ์ เกษมณี	ปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกตามงานกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
84	ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ พวงสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access		อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
85	ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ พวงสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	จิตอาสาพัฒนาสังคม		e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
86	นายศาสตรา มาลัย	ปศุสัตว์อำเภอชุมแสง	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกตามงานกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
87	นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access		อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
88	นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
89	นางวาสนา เพ็ญนวนลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access		อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
90	นางวาสนา เพ็ญนวนลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การวางแผนทางก้าวหน้าทางสายอาชีพ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
91	นางสาวเมลิ เพชรภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access		อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
92	นางสาวเมลิ เพชรภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การวางแผนทางก้าวหน้าทางสายอาชีพ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
93	นายคชาวุธ ทะหล้า	ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว	ข้าราชการ	PC 19 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
94	นางสาวชลธิชา ทองอ่อน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	E 01 : ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
95	นางสาวเกตุกนก รุ่งสันเทียะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
96	นางสาวเกตุกนก รุ่งสันเทียะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
97	นายชัยวัฒน์ พิ्लीก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
98	นายชัยวัฒน์ พิ्लीก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
99	นายวุฒิพร วรรณแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
100	นายวุฒิพร วรรณแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
101	นายภวัต ปานเจริญ	รักษาการปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง	ข้าราชการ	การวางแผนทางก้าวหน้าทางสายอาชีพ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
102	ว่าที่ร้อยตรีผดุงเกียรติ เพชรจินดาสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การวางแผนทางก้าวหน้าทางสายอาชีพ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
103	นางศิวานู สุวรรณบาง	เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
104	นางสาวนฤมล แก้วเขียว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ข้าราชการ	การบริหารงบประมาณและการเงิน	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
105	นางสุวิณี เกลิงศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
106	นายภาณุพงษ์ อ่อนอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
107	นางสาวอารัมภ์รี อุทาน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ทักษะการคิด	อบรมกับหน่วยงานนอกกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	มี.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
108	นางน้ำทิพย์ อินทร์เทียม	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
109	นางน้ำทิพย์ อินทร์เทียม	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
110	ว่าที่ร้อยตรีพิศธร กิจสมสาสตร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
111	ว่าที่ร้อยตรีพิศธร กิจสมสาสตร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
112	นางสาวศิวพร เล้าประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
113	นางสาวศิวพร เล้าประเสริฐ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
114	นายธัญพิสิษฐ์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
115	นายธัญพิสิษฐ์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
116	นางนราพร นาเอก	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
117	นางนราพร นาเอก	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
118	นายคมสัน อินทร์เทียม	รักษาการปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
119	นายฤทธิชัย คุ่มฮะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
120	นายฤทธิชัย คุ่มฮะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
121	นายอนุวัฒน์ บุญประเสริฐ	รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่เงิน	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
122	นายฉัตรชัย ไชยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
123	นายฉัตรชัย ไชยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
124	นายสมศักดิ์ เคหะวัฒนานนท์	ปศุสัตว์อำเภอตากาลี	ข้าราชการ	การสอนงาน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
125	นางสาวเบญจมาศ แสงเพ็ง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
126	นายภูษิต ชูเชิด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
127	นายบุญยืน ผ่องจะบก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	หลักการกลยุทธ์	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
128	นายพัชรินทร์ สุภชัย	ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี	ข้าราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
129	นายคมสันต์ โกทัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
130	นายคมสันต์ โกทัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
131	นายโยธิน ปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
132	นายโยธิน ปัญญาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
133	นายวีรวัฒน์ วงศ์โนไพร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
134	นายวีรวัฒน์ วงศ์โนไพร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	หลักการกลยุทธ์	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
135	นายอรุณ ตันติวิภาวิน	ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก	ข้าราชการ	กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
136	นายนิติติล พูลเพิ่ม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
137	นายดำรงศักดิ์ โพพินิจ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
138	นางรัตติกานต์ เงินสว่าง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
139	นายโชตินรินทร์ อิศระภาพตระกูล	ปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย	ข้าราชการ	M04:การสอนงาน	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
140	นายปรีชา ปรีนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
141	นายปรีชา ปรีนคร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
142	นางอัจฉราพร บัณฑิต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
143	นางอัจฉราพร บัณฑิต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
144	นางอนุกุล เพ็ญวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
145	นางอนุกุล เพ็ญวิจิตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
146	นายอุกฤษฏ์ ประเสริฐผล	ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
147	นายพิงพบ ดวงรัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
148	นายพิงพบ ดวงรัตน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
149	นายจินดา พิมพ์โคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
150	นายจินดา พิมพ์โคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
151	นายยงยุทธ ลีคควงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
152	นายยงยุทธ ลีคควงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
153	นายประจวบ สุขสำราญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
154	นายประจวบ สุขสำราญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
155	นายทวีโชค ละม้ายศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
156	นายกลวัชร มูลแก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ทักษะการคิด	อบรมกับหน่วยงานนอกกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
157	นายสุพจน์ อังสัจจะพงษ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกติดตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
158	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวตรี ผลจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
159	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวตรี ผลจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
160	นายจักร ฤทธิประสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
161	นายจักร ฤทธิประสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการคิด	ทักษะการคิด	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
162	นายสากล อินทสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
163	นายสากล อินทสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
164	นายธนีสร สุวรรณบาง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
165	นายธนีสร สุวรรณบาง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	ทำงานเป็นทีม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
166	นายภูศิษฐ์ คณะณีย์	ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
167	นายประดิษฐ์ เกษสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
168	นายประดิษฐ์ เกษสุวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	คิดค้น/นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
169	นายชาญวุฒิ จันทรสา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
170	นายสุรวัฒน์ สืบสกุล	ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
171	นายชาคริส พวงวงศ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การอำนวยความสะดวกตามงานการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
172	นายเศกสันต์ ทองกลัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
173	นายเศกสันต์ ทองกลัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน	คิดค้น/นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
174	นายประทีป ยศสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
175	นายประทีป ยศสมบัติ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1
176	นางมณฑา กลั่นสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การจัดฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ด้วยโปรแกรม Access	การใช้เทคโนโลยี	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สน.ปศจ.นว.	ธ.ค.62	3	ไม่มี	มี	1
177	นางมณฑา กลั่นสกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.63	3	ไม่มี	มี	1